

ประจำวันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2556

ธ.ก.ส. ปลื้มพาณิชย์คืนเงินขายข้าวแสนล้าน

นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ยังอยู่ระหว่างการคืนเงินจากการขายข้าวให้กับ ธ.ก.ส.ตามแผนที่วางไว้ โดยล่าสุดได้รับเงินมาแล้ว 1.1 แสนล้านบาท และคาดว่าภายในเดือน ก.ย. ธนาคารจะได้รับเงินคืนรวม 1.8 แสนล้านบาท และจนถึงสิ้นปี 2556 ธ.ก.ส.จะได้รับเงินคืนจากกระทรวงพาณิชย์ทั้งสิ้น 2.2 แสนล้านบาท แต่มีหลายฝ่ายกังวลว่าจากปัญหาเงินบาทแข็งค่าอาจกระทบต่อการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ หากแผน การระบายข้าวมีปัญหาจนกระทบต่อเงินที่จะนำมาหมุนเวียนจำหน่าย ซึ่งนายอาร์พวงศ์ ภูซุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เรียกประชุมเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน เพื่อหารือถึงเรื่องนี้และกำชับให้ ธ.ก.ส.รายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้ใช้เงินในโครงการรับจำนำข้าว ไม่เกิน 5 แสนล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ต้องจัดหาให้ 4.1 แสนล้านบาท และเป็นเงินของ ธ.ก.ส. 9 หมื่นล้านบาท โดยในส่วนวงเงินกู้จาก สบน. นั้น ยังเหลืออยู่ 3.5 หมื่น ล้านบาท คาดว่าจะกู้หมดภายในเดือน พ.ค. หากกระทรวงพาณิชย์คืนเงินให้ช้า ก็ยังมีหลายแนวทางที่เตรียมไว้รองรับ ทั้งขยายวงเงินกู้จาก 4.1 แสนล้านบาท ใช้เงิน ธ.ก.ส. เพิ่มอีก หรือต้องใช้เงินจากแหล่งอื่น ก็คงต้องหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

"ขณะนี้แผนการคืนเงินจากการขายข้าวยังเป็นไปตามที่วางไว้ เพราะมีอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนรับจำนำ ที่มี ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน คอยติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่ง ธ.ก.ส.ยังยืนยันว่าสภาพคล่องในการรับจำนำขณะนี้ปกติ" นายลักษณะ กล่าว

สำหรับการรับจำนำข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2555/56 ล่าสุดมีข้าวเข้าร่วมโครงการ 1.34 ล้านตัน ใช้เงินไปแล้ว 2.15 หมื่นล้านบาท โดยปริมาณข้าวขณะนี้ยังไม่มากนัก เพราะเป็นต้นฤดู และปัญหาภัยแล้งทำให้ข้าวส่วนหนึ่งเสียหาย ซึ่ง คาดว่าจะมีข้าวเข้าร่วมโครงการเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสิ้นเดือน พ.ค.-มิ.ย. และคาดว่าจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. ปริมาณข้าวเข้าร่วมโครงการจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 7 ล้านตัน เป็นเงิน 1.05 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 ธ.ก.ส.ได้รับการอนุมัติงบประมาณชดเชยส่วนต่างในการรับจำนำสินค้าเกษตรรวม 8.2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น เงิน ชดเชยสำหรับการจำนำช่วงปี 2554 เป็นต้นมา 4.2 หมื่นล้านบาท และงบชดเชยสำหรับการ จำนำก่อนปี 2554 รวบรวม 3 หมื่นล้านบาท ที่เหลือเป็นเงินชดเชยด้านอื่นๆ ซึ่งงบที่ได้รับอนุมัตินี้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 ที่ได้รับจัดสรร 6 หมื่นล้านบาท

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ธกส. กังขาแห่จำนำข้าวหน้าปี

นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหน้าปี ปีการผลิต 2555/2556 ที่สิ้นสุดโครงการไปแล้วพบว่า มีข้าวเปลือกเข้าโครงการ 14.21 ล้านตัน จากเป้าหมาย 15 ล้านตัน วงเงินที่ ธ.ก.ส. ต้องจ่ายตามใบประทวน 228,804 ล้านบาท

"ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 214,221 ล้านบาท สำหรับข้าวเปลือก 13.3 ล้านตัน ส่วนการจ่ายเงินที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพราะในจำนวนนี้เป็นเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกเข้าโครงการเกินกว่า 5 แสนบาทต่อราย หรือเป็นกลุ่มที่มีผลผลิตปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว 20% ซึ่งต้องตรวจสอบว่ามีการนำข้าวมาสวมสิทธิ์หรือไม่" นายบุญไทย กล่าว

สำหรับการรับจำหน่ายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/2556 ครั้งที่ 2 หรือข้าวเปลือกนาปรังปี 2556 ที่มีระยะเวลาจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-15 ก.ย. 2556 ธ.ก.ส.จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 21,557 ล้านบาท ปริมาณข้าว 1.33 ล้านตัน ส่วนกรณีที่เกษตรกรบางรายที่นำข้าวเข้าโครงการแต่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องใบประทวนที่ออกก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2556

โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกของรัฐบาล 4 ฤดูกาลผลิต ณ วันที่ 7 พ.ค. พบว่ามีข้าวเปลือกเข้าโครงการ 37.29 ล้านตัน วงเงินที่จ่ายให้แก่เกษตรกร 587,092 ล้านบาท ไม่รวมค่าบริหารจัดการ โดยที่ผ่านมากกระทรวงพาณิชย์ ส่งเงินคืนให้ ธ.ก.ส. เป็นเงิน 108,686 ล้านบาท โดยจำนวนนี้เป็นการขายข้าวในสต็อกก่อนปี 2554 วงเงิน 21,620 ล้านบาท

นายบุญไทย กล่าวว่ ส่วนการปิดบัญชีสรุปผลการดำเนินงานโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2554/2555 และข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ของคณะอนุกรรมการ ที่มี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้มีการสรุปตัวเลขเบื้องต้นแล้ว แต่เนื่องจากกรรมการเห็นว่าข้อมูลบางส่วนที่ต้องตรวจสอบซ้ำ จึงต้องรอผลประชุมครั้งหน้า

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ธ.ก.ส.รอดคลังใส่ 4 หมื่นล้าน เด่นหน้ารับจำหน่ายข้าวนาปรัง

นายบุญไทย แก้วขันดี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าการรับจำหน่ายข้าวเปลือก รอบ 2 (นาปรัง) ปี 2556 ล่าสุด ธ.ก.ส.จ่ายเงินสินเชื่อไปแล้วกว่า 2.19 หมื่นล้านบาท คิดเป็นข้าวเปลือกปริมาณ 1.4 ล้านตัน ขณะที่ใบประทวนที่ออกมาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้รับจำหน่ายข้าวราว 3-4 ล้านตัน ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถจ่ายเงินได้

"ตอนนี้รับจำหน่ายแล้ว 1.4 ล้านตัน แต่ก่อนหน้ามีมติ ครม.เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ได้มีการออกใบประทวนมากกว่านั้น และมีการชะลอการจ่ายเงินไว้เพื่อตรวจสอบก่อน" นายบุญไทยกล่าว

อีกทั้งยืนยันว่า ธ.ก.ส.ไม่มีปัญหาเรื่องเงินที่นำมาใช้หมุนเวียนในโครงการ เนื่องจากภายใต้กรอบวงเงิน 4.1 แสนล้านบาท ที่กระทรวงการคลังต้องจัดหาให้ นั้น ปัจจุบันยังกู้ให้ไม่ครบ ขาดอีกราว 3-4 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะมีการจัดหาให้ภายในเดือน พ.ค.นี้

ส่วนกรณีเงินจากการระบายข้าวที่จะได้รับโอนจากกระทรวงพาณิชย์นั้น ยอมรับว่ามีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะช่วงที่ผ่านมา มีวันหยุดมาก ตลอดจนสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่า ก็น่าจะมีผลกระทบกับการส่งออกข้าวบ้าง

ด้านนายลักษณะ วัฒนาวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ในปี 2556 นี้ ทางกระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนว่าจะโอนเงินคืนให้ ธ.ก.ส.ภายในเดือน ก.ย.นี้ 1.8 แสนล้านบาท และจนถึงสิ้นปีมีแผนว่าจะโอนคืนทั้งหมด 2.2 แสนล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังถือว่าเป็นไปตามแผน คือมีการโอนมาให้แล้ว 1.1 แสนล้านบาท โดยในจำนวนนี้ สามารถนำกลับไปใช้หมุนเวียนในโครงการรับจำหน่ายได้ 8.5 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2557 ที่อยู่ระหว่างจัดทำงบประมาณนั้น รัฐบาลกำหนดว่าจะตั้งงบประมาณใช้หนี้คืนให้ ธ.ก.ส.จำนวน 8.2 หมื่นล้านบาท จากปีงบประมาณ 2556 ที่มีการตั้งงบประมาณใช้หนี้คืนให้แล้ว 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

ขณะที่นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า กรณีที่มีการออกใบประทวนก่อนวันที่ 1 ก.พ. หรือก่อน ครม.มีมติให้รับจำหน่ายข้าวเปลือก รอบ 2 ซึ่งมีประมาณ 3.7 หมื่นราย ส่วนใหญ่เป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด ทางอนุกรรมการกำกับได้เห็นชอบให้จ่ายเงิน โดยให้เข้าเป็นโครงการรับจำหน่าย รอบ 1 (นาปี) แล้ว

อย่างไรก็ดี จะต้องมีการเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) และ ครม.เห็นชอบด้วย อีกทั้งยังสั่งให้ทุกจังหวัดมีการตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบทุกรายก่อนที่จะมีการจ่ายเงินด้วย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

มีข้าวเข้าโครงการจำหน่ายรวม 18.7 ล้านตัน

นางวัชรวิญญู ตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำหน่ายข้าวว่า ขณะนี้มีข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายปีการผลิต 55/56 ในรอบที่ 2 จำนวน 2.7 ล้านตันข้าวเปลือก ขณะที่รอบแรกมีข้าวเข้าโครงการจำนวน 16 ล้านตันข้าวเปลือก รวมข้าวเข้าโครงการแล้วกว่า 18.7 ล้านตัน

ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาผ่อนผันเกณฑ์การรับมอบข้าวหอมปทุมธานี จากโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเกษตรกรในบางพื้นที่มีปัญหาในการเก็บเกี่ยวข้าวหอมปทุมธานี โดยเก็บเกี่ยวข้าวขณะที่ข้าวไม่ได้คุณภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบเป็นข้าวสารหอมปทุมธานี 100% ตามที่รัฐบาลกำหนดได้ จึงอนุมัติให้สามารถส่งมอบเป็นข้าวสารปทุมธานี 5% ในอัตรา 651 กิโลกรัมต่อตัน

ส่วนกรณีหลักเกณฑ์ที่ให้ทางสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมข้าวเปลือก ก่อนส่งมอบให้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายข้าวเพื่อแปรสภาพเป็นข้าวสาร ที่ประชุมยังคงยึดมติเดิมไม่ให้สหกรณ์เป็นผู้รวบรวมข้าว เพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์ เนื่องจากที่ผ่านมา มีจุดรั่วไหลในการสวมสิทธิ์ โดยการแอบนำข้าวเข้ามาร่วมโครงการ นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้อนุมัติเปิดจุดรับจำหน่ายนอกพื้นที่จำนวน 162 แห่ง ทำให้ขณะนี้จุดรับจำหน่ายข้าวทั่วประเทศ 696 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร

ที่มา โพสต์ทูเดย์

อคส.บีโรงสีแปรสภาพข้าวรับจำหน่ายรอบ 1 ส่งโกดังกลางหลังตกค้าง 3 แสนตัน

นายสมศักดิ์ วงศ์วัฒนศานต์ รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า(อคส.) กล่าวว่าขณะนี้ได้มีการเร่งรัดให้โรงสีเร่งสีแปรข้าวที่รับเข้ามาในโครงการรับจำหน่ายปี 2555/56 รอบที่ 1 ซึ่งในภาพรวมมีเหลือตกค้างที่โรงสีอย่างน้อย 2-3 แสนตัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโรงสีภาคกลาง ส่งผลให้เกิดปัญหาการรับข้าวในโครงการรับจำหน่ายปี 2555/56 รอบ 2 ติดขัดเนื่องจากพื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่มีการทำนาปีจำนวนมากทำให้มีข้าวทยอยเข้าโครงการจำนวนมากหากโรงสียังไม่สามารถสีแปรและนำส่งข้าวเข้าโกดังกลางได้หมดก็ไม่สามารถรับข้าวรอบ 2 ได้ เนื่องจากเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการของโรงสีในรอบ 2 โรงสีจะต้องไม่เหลือข้าวในโครงการรับจำหน่ายรอบที่ 1 หลงเหลืออยู่เพื่อไม่ให้ข้าวในโครงการรอบ 1 และรอบ 2 ปะปนกัน

โดยกำหนดให้โรงสีที่ยังไม่สีแปรข้าวส่งโกดังกลางให้แล้วเสร็จภายใน 31 พ.ค. นี้หากพบว่ามีโรงสีใดไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามที่กำหนดก็จะถูกปรับเพราะไม่เพราะทำตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายได้ อัตรา 0.2% ต่อวันของมูลค่าข้าวเปลือกที่ยังค้างส่งมอบซึ่งขณะนี้โรงสีบางแห่งอยู่ในข่ายที่ต้องถูกปรับโดยจะมีการหักออกจากเงินค้ำประกันเมื่อสิ้นสุดโครงการ

สำหรับภาพรวมข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายรอบ 2 ขณะนี้มีจำนวนกว่า 2 ล้านตันกำหนดสิ้นสุดโครงการ 30 ก.ย. 2556 ซึ่งจากตัวเลขยอมรับว่ามีความวิตกว่าจำนวนข้าวในโครงการในรอบ 2 จะเกินจากที่คาดการณ์ไว้ที่ 7 ล้านตันเพราะจากการที่ดำเนินโครงการมาเพียง 2 เดือนหลังสิ้นสุดโครงการรับจำหน่ายรอบที่ 1 ในวันที่ 31 มี.ค. 2556 ก็มีข้าวเข้าโครงการจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะใกล้เปิดเทอมผู้ประกอบการต้องการเงินเพื่อจับจ่ายในช่วงที่บุตรหลานจะเปิดภาคเรียน

อย่างไรก็ตามคาดว่าปริมาณข้าวในรอบ 2 คงไม่เกินจากที่คาดการณ์ไว้มากนัก และทางภาครัฐก็คงเตรียมงบประมาณไว้เพียงพอในการรับจำหน่าย

นอกจากนี้ออคส.ยังอยู่ระหว่างเปิดรับสมัครโกดังเพื่อจัดเก็บปลายข้าวข้าวท่อน ซึ่งขณะนี้มีโกดังจัดเก็บอยู่แล้ว 6 แลนด์แต่ไม่เพียงพอต้องหาเพิ่มพื้นที่อีก 2-3 แลนด์ ซึ่งมีผู้ประกอบการโกดังเข้ามาสมัครแล้วกว่า 100 แห่ง ทำให้มีพื้นที่จัดเก็บเพิ่มอีก 1.6 ล้านตัน

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

มรสุมบาทแข็ง ส่งออกข้าวต่ำสุดรอบ 12 ปี

นายชูเกียรติ โอภาสวง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เริ่มมีสัญญาณการส่งออกข้าวลดลงปีนี้ เพราะความต้องการของตลาดโลกไม่เพิ่ม ขณะที่อินเดียและเวียดนาม สองประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่มีผลผลิตข้าวในปริมาณมากปีนี้

"ส่วนต่างของราคาระหว่างข้าวไทยและข้าวจากประเทศคู่แข่ง กว้างขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการอุดหนุนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ผู้ส่งออกข้าวไทยได้เผชิญกับการแข่งขันรุนแรงจากข้าวประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ เวียดนาม ที่ขายข้าวในราคาต่ำกว่าข้าวไทยมากถึงตันละ 170 ดอลลาร์"

ปัจจุบัน ข้าวขาว 5% ของไทยมีราคาขายอยู่ที่ 550 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่ข้าวขาวชนิดเดียวกันนี้ของเวียดนามมีราคาขายที่ 375 ดอลลาร์ต่อตัน สำหรับข้าวหอมมะลิของไทยมีราคาขายที่ 1,200 ดอลลาร์ต่อตัน เทียบกับข้าวหอมมะลิของเวียดนามมีราคาขายที่ 500 ดอลลาร์ต่อตัน

นายชูเกียรติ กล่าวว่า หากผู้ส่งออกข้าวไทยไม่สามารถยื่นราคาขายข้าวที่แพงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง อันเนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทในระดับเดิมได้ ก็อาจจะประสบกับภาวะขาดทุนได้ จากการคำนวณของสมาคมฯ การแข็งค่าของเงินบาทที่เพิ่มขึ้นทุก 1 บาท/ดอลลาร์ จะทำให้ราคาขายข้าวขาวของไทยเพิ่มขึ้น 20 ดอลลาร์ต่อตัน และข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น 40 ดอลลาร์ต่อตัน

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ รองนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า หากผู้ประกอบการไม่สามารถส่งออกข้าวได้ เพราะราคาขายที่สูงเกินไป จะส่งผลให้ผู้ประกอบการหันไปค้าข้าวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา และเมียนมาร์ เพราะมีต้นทุนที่ถูกกว่า นอกจากนี้ โครงการจำหน่ายข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลยังทำให้เสียกลไกการตลาด

ขณะที่นายบุญทรง เตริยภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปริมาณส่งออกข้าวของไทยปีนี้ประมาณ 8-8.8 ล้านตัน

ร.มว.พาณิชย์ กล่าวว่า ยอมรับด้วยว่าปริมาณส่งออกข้าวของไทยปีนี้ลดลง เพราะเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น แต่รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์ดูแลเสถียรภาพเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด

ที่มา [กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

FAO คาดการผลิตธัญพืชทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ เนื่องจากสภาพอากาศอำนวย

รายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่า การผลิตข้าวสาลีทั่วโลก ธัญพืชชนิดต่างๆ และข้าวจะขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2556

รายงาน "Cereals Supply and Demand Brief" ซึ่งเป็นรายงานอุปสงค์และอุปทานธัญพืชรายเดือนของเอฟเอโอระบุว่า เนื่องจากสภาพอากาศในปีนี้อยู่ในสภาวะปกติกว่าในปี 2555 จึงคาดว่า การผลิตข้าวสาลีทั่วโลกในปี 2556 จะแตะที่ 695 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.4% จากฤดูเก็บเกี่ยวของปีก่อนหน้านี้และน้อยกว่าสถิติในปี 2554 เพียง 6 ล้านตัน รายงานคาดว่า การผลิตธัญพืชอาจะแตะสถิติใหม่ที่ 1,266 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.3% จากปีก่อนหน้านี้ สูงกว่าสถิติเมื่อปี 2554 ที่ 1,167 ล้านตัน

เอฟเอโอคาดการณ์ว่าปริมาณข้าวโพดจะอยู่ที่ประมาณ 960 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2555 โดยคาดว่าจะการผลิตข้าวโพดจะเพิ่มปริมาณขึ้นมากในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก และคาดว่าจะการผลิตข้าวโพดจะแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2479 ส่วนการผลิตข้าวในฤดูกาลที่จะถึงนี้ในปี 2556 เอฟเอโอประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นแตะที่ 497.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16 ล้านตันจากปี 2555 โดยเฉพาะในอินเดียและอินโดนีเซีย

แม้คาดการณ์ว่าการผลิตธัญพืชจะเพิ่มขึ้น แต่เอฟโอเปิดเผยว่าการใช้ธัญพืชทั่วโลกในปี 2555/56 จะซบเซา เนื่องจากราคาธัญพืชสูงขึ้นและอุปสงค์เอทานอลลดลง สต็อกธัญพืชโลกที่ปิดฤดูกาลปี 2556 คาดว่าจะแตะที่ 505 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% หรือ 5 ล้านตันจากการคาดการณ์ครั้งก่อนหน้านี้ แต่ 3% หรือ 16 ล้านตันอยู่ต่ำกว่าระดับเปิด

การค้าขายธัญพืชโลกซึ่งรวมถึงธัญพืชหลักทุกประเภทในปี 2555/56 คาดว่าจะร่วงลงแตะที่ 304.4 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปริมาณที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนที่แล้วเกือบ 1 ล้านตัน และยังคงแสดงให้เห็นว่าร่วงลงเกือบ 4% หรือ 13 ล้านตันจากปี 2554/55

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-9 พ.ค. 2556 มีจำนวน 74,769 ตัน มูลค่า 30.533 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค.- 9 พ.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 2.226 ล้านตัน มูลค่า 972.951 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 16.9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 1.904 ล้านตัน มูลค่า 884.438 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

[ที่มา Riceonline.com](#)

พม่า

วงการค้าระบุว่า ในขณะที่การส่งออกข้าวพม่าไปตลาดจีนมีปริมาณลดลงเพราะผู้บริโภคชาวจีนนิยมบริโภคข้าวเวียดนามมากกว่า เนื่องจากเวียดนามสามารถส่งข้าวไปยังจีนทางรถไฟโดยผ่านแนวชายแดนที่ติดต่อกัน ทำให้ราคาข้าวของเวียดนามถูกกว่า ซึ่งชาวจีนยินดีที่จะซื้อข้าวราคาถูกจากเวียดนามมากกว่า

การส่งออกข้าวในปีงบประมาณ 2012/13 (เม.ย.-มี.ค.) มีจำนวนประมาณ 2.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 40% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1.5 ล้านตัน และมากกว่าในปีงบประมาณก่อนถึง 2.8 เท่า (ปีงบประมาณที่แล้วพม่าส่งออกประมาณ 750,000 ตัน)

กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าในปีงบประมาณ 2013/14 พม่าอาจจะส่งออกข้าวได้ถึง 3 ล้านตัน ทั้งนี้พม่ามีนโยบายที่จะขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น ประเทศในยุโรปซึ่งรวมถึงรัสเซีย สเปน โปรตุเกส และเบลเยียม และเมื่อเร็วนี้พม่าเพิ่งลงนามกับอินโดนีเซียเพื่อจัดหาข้าวให้แก่อินโดนีเซียปีละ 500,000 ตัน ในกรณีนี้ อินโดนีเซียต้องการนำเข้าด้วย

[ที่มา Oryza.com](#)

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agriculture Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 เม.ย. มีจำนวน 2.33 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 68 วัน) ลดลง 12% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 2.64 ล้านตัน โดยการลดลงส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของสต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA)

อย่างไรก็ตาม สต็อกข้าวในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.94 ล้านตันในเดือน มี.ค. 2556

ทั้งนี้สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) มีจำนวนประมาณ 580,000 ตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภค 17 วัน) ลดลง 44% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่สต็อกข้าวในส่วนของภาคครัวเรือน (rice

stocks in the households) มีจำนวนประมาณ 1.07 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภค 31 วัน) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสต็อกข้าวในคลังของเอกชน (commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 670,000 ตัน เพิ่มขึ้น 27% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เพียงพอสำหรับการบริโภค 20 วัน)

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) ได้จัดหาคลังเก็บสินค้ารัฐพีชสำหรับการผลิต 2012/13 ได้เพิ่มเติมอีกประมาณ 4.13 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่เป็นคลังของเอกชน ซึ่งทำให้ ณ วันที่ 1 เม.ย. FCI มีพื้นที่ว่างสำหรับเก็บสินค้ารัฐพีช (ข้าวและข้าวสาลี) รวมกันประมาณ 37.73 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 33.6 ล้านตัน เมื่อปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คลังเก็บสินค้าของ FCI สามารถเก็บสินค้ารัฐพีชได้ประมาณ 50% ของความจุในการเก็บรักษาของประเทศไทย โดยในปัจจุบันอินเดียมีความสามารถในการเก็บรักษาสินค้ารัฐพีชได้ประมาณ 71.8 ล้านตัน (คลังของ FCI 37.7 ล้านตัน และคลังของหน่วยงานอื่นๆอีก 34.1 ล้านตัน)

ในปีนี้ คาดว่าสต็อกสินค้ารัฐพีชทั้งหมดของอินเดียในคลังของรัฐบาลจะมีจำนวนสูงสุดประมาณ 80 ล้านตัน ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. ซึ่งจะตรงกับช่วงฤดูมรสุมที่จะมีฝนตกลงมา ซึ่งอาจจะทำให้สต็อกสินค้ารัฐพีชบางส่วนที่รัฐบาลเก็บไว้ได้รับความเสียหายได้

องค์การอาหารแห่งชาติ รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2556 มีจำนวนประมาณ 34.73 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 32.92 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลง 2% จากเดือน เม.ย. ซึ่งมีสต็อกจำนวน 35.47 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม สต็อกข้าวในปัจจุบันยังคงมากกว่าสต็อกข้าวขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 14.2 ล้านตัน (ณ วันที่ 1 เม.ย.) ถึง 2.5 เท่า

สำหรับสต็อกสินค้ารัฐพีช (ข้าวและข้าวสาลี) ณ วันที่ 1 พ.ค. นั้นมีจำนวน 77.544 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 71.54 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นสต็อกข้าวสาลีประมาณ 42.73 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นถึง 76.5% จากเดือน เม.ย. เพราะในเดือนที่ผ่านมารัฐบาลสามารถจัดหาข้าวสาลีจากเกษตรกรได้เป็นจำนวนมาก

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraqi trade ministry) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ จากประเทศไทย อูรุกวัย อาร์เจนตินา และสหรัฐฯ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 19 พ.ค. นี้ โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 23 พ.ค.

ทั้งนี้ ในการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 80,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย โดยคาดว่าจะเป็นการซื้อจากบริษัทที่มีการยื่นเสนอราคาที่ 539.59 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) สำหรับข้าวจำนวน 40,000 ตัน (ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในการประมูลครั้งนี้) และราคาที่มีการยื่นเสนอที่ 568.20 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) สำหรับข้าวจำนวน 110,000 ตัน และราคาที่มีการยื่นเสนอที่ 569.65 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) สำหรับข้าวจำนวน 40,000 ตัน (เมื่อรวมการประมูลในครั้งนี้ ในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวมเป็นจำนวน 240,000 ตัน จากการประมูล 3 ครั้งนับจากเริ่มต้นปี 2556)

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2556 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2556/57 (2013/14) ในเบื้องต้นจะมีจำนวน 479.26 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 470.22 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2555/56 (2012/13) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของประเทศจีนในปี 2556/57 จะเพิ่มเป็น 144.0 ล้านตันข้าวสาร จากในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 143.0 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่อินเดียจะมีผลผลิต 108 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 104.0 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน บราซิล อียิปต์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2556/57 คาดว่าจะมีผลผลิต 21.1 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 20.2 ล้านตัน ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2556/57 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 476.84 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่มีจำนวน 469.85 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 105.43 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 เป็น 107.84 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 14.23 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 11.63 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2557 จะมีปริมาณ 38.64 ล้านตันข้าวสาร ใกล้เคียงกับจำนวน 38.62 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556 โดยคาดว่าไนจีเรียจะนำเข้าจำนวน 2.9 ล้านตัน เท่ากับปี 2556 ส่วนจีนคาดว่าจะนำเข้าประมาณ 3 ล้านตัน เท่ากับปี 2556 เช่นเดียวกัน ในขณะที่อินโดนีเซีย คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2556 อิหร่านคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.25 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลและแอฟริกาคาดว่าจะนำเข้า 1 และ 0.98 ล้านตัน ตามลำดับ

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2557 ประเทศไทยจะส่งออก 8.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ส่งออก 8.0 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 7.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออก 7.4 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2557 จะส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2556 ที่ส่งออกได้ประมาณ 9.0 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตัน ขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 1 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน อียิปต์คาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน

ที่มา USDA